



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๐๐๓๐๒./พิเศษ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากระดาน

ด้วยโรงพยาบาลท่ากระดาน ได้วางกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป




(นางรัฐติชชานันท์ กมลปิตุลารัตน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทราบ
 - อนุมัติและลงนามแล้ว
 - อนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ฯ
 - แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ รพ.ท่ากระดาน
- ทราบและถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายกฤษดา วุธยากร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากระดาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลท่ากระดาน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ชื่อหน่วยงาน :	โรงพยาบาลท่ากระดาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่ข้อมูลเริ่มเผยแพร่ :	๙ มีนาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ :	EB ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนด มาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือไฟล์แนบ) ๑.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปราบปรามการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๒.แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๓.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ๔.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	
Link ที่เกี่ยวข้อง :	https://www.thakradanhospital.com/itathakradanhospital
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางจิตติชยาน์ กมลปิตุลรัตน์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกฤษดา วุฒยากร) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ากระดาน วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางกัญจนพร ศรีเพชร) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔	